



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กองแผนงาน โทร. 0 2281 1490

ที่ กษ 0403/ว.1675 วันที่ 3 ธันวาคม 2546

เรื่อง การให้ข้อสังเกตในการตรวจสอบเงินรับฝากของสหกรณ์

เรียน ผู้อำนวยการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

ด้วยในสภาวะการณ์ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสถาบันการเงินลดลงและคงอยู่ในระดับต่ำ โดยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ อัตราร้อยละ 0.50 - 1.25 เงินฝากประเภทประจำ อัตราร้อยละ 1.00 - 1.625 ในขณะที่เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2543 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไว้ไม่เกินร้อยละ 7 ซึ่งแม้ว่าสหกรณ์จะไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากถึงเกณฑ์สูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดก็ตาม แต่สหกรณ์ส่วนใหญ่ก็กำหนดในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ จนอาจส่งผลให้มีกระแสเงินสดไหลเข้าสู่ระบบสหกรณ์และทำให้เกิดปัญหาต่อสหกรณ์ เช่น มีสภาพคล่องส่วนเกินเป็นจำนวนมาก หรือมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สูงเพื่อรองรับต้นทุนของเงินทุนที่มาจากเงินรับฝากที่สูง ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อสมาชิกผู้กู้ เป็นต้น

ดังนั้น จึงขอให้ท่านแจ้งผู้สอบบัญชีในพื้นที่รับผิดชอบว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ใด ๆ เมื่อผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบด้านเงินรับฝาก ให้สอดส่องดูแลเป็นพิเศษและให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินรับฝากว่ามาจากแหล่งใด เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์หรือไม่ กรณีที่สหกรณ์เปิดรับสมาชิกสมทบและมีการรับฝากเงินจากสมาชิกสมทบ จะกระทำได้อต่อเมื่อสหกรณ์ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ และมีระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงินจากสมาชิกสมทบ สำหรับการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกไม่ควรกระทำ เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักการของสหกรณ์ในส่วนของการรวมตัวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มิได้มุ่งทางการค้าเป็นสำคัญ

2. ตรวจสอบการบริหารจัดการการเงินของสหกรณ์ ได้แก่

- การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินกู้ของสหกรณ์ ให้เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินว่าอัตราที่สหกรณ์กำหนดมีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อสมาชิกหรือไม่ หากต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์อยู่ในอัตราที่สูง ควรแนะนำสหกรณ์ให้พิจารณาหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า

/- ปริมาณ...

- ปริมาณเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์มีสภาพคล่องส่วนเกินหรือไม่เพียงพอ หากมีปริมาณเกินความต้องการ ควรแนะนำให้สหกรณ์กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก จำกัดวงเงินรับฝาก เป็นต้น

3. ในกรณีที่สหกรณ์มีการนำเงินไปฝากสหกรณ์อื่น ควรให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ให้คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงจากลักษณะของธุรกิจที่นำเงินไปฝาก ฐานะทางการเงินของผู้รับฝากเงิน เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) **สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์**

(นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์)

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์